

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.8 (นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 (สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สินค้าคงเหลือก่อนตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 571.83 ล้านบาท และ 568.44 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยมีจำนวน 3.73 ล้านบาท เท่ากัน

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร และสมมติการณ์ของตลาด

วิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

- สอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจในข้อสมมติฐานของกลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย และประเมินว่านโยบายการบัญชีมีความสม่าเสมอกับปีที่ผ่านมา
- ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหารซึ่งใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหารถึงข้อสมมติฐานของผู้บริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของอายุสินค้าคงเหลือ ว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
- ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จำแนกสินค้าคงเหลือตามอายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยตามความจำเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้ในการประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

- ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคำนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มีสาระสำคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระทำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารรถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

นภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

กรุงเทพมหานคร

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	599,206,155	822,969,023	552,721,818	794,380,077
เงินลงทุนระยะสั้น		-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8	1,011,808,633	999,109,139	1,014,922,550	999,429,496
เงินลงทุนเผื่อขาย	9	436,003,488	-	436,003,488	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	568,101,124	641,360,281	564,707,099	635,568,428
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,374,071	15,676,117	7,935,318	12,142,841
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,626,493,471	2,479,114,560	2,576,290,273	2,441,520,842
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนเผื่อขาย	9	266,118,341	701,044,282	266,118,341	701,044,282
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	20,049,230	20,049,230
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	12	30,781,799	30,781,799	30,781,799	30,781,799
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	13	9,188,314	9,206,611	9,901,845	9,947,116
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14	1,803,662,086	1,750,230,052	1,741,256,026	1,681,168,149
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ	15	42,497,841	32,795,640	37,758,336	27,144,473
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	50,738,842	40,237,702	45,696,023	36,795,953
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		19,300,033	14,644,597	19,240,032	14,644,597
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,222,287,256	2,578,940,683	2,170,801,632	2,521,575,599
รวมสินทรัพย์		4,848,780,727	5,058,055,243	4,747,091,905	4,963,096,441

กรรมการ _____

กรรมการ _____

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17	991,106,073	1,219,954,043	998,106,410	1,226,323,281
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		13,253,059	31,373,499	13,253,059	31,373,499
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,178,603	2,303,850	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,006,537,735	1,253,631,392	1,011,359,469	1,257,696,780
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18	260,550,489	207,176,072	228,820,114	185,127,774
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	612,489	949,036	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		261,162,978	208,125,108	228,820,114	185,127,774
รวมหนี้สิน		1,267,700,713	1,461,756,500	1,240,179,583	1,442,824,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	19			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น				
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	19	298,000,000	298,000,000	298,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	20	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		3,075,882,823	3,088,640,862	2,996,746,495
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(12,808,053)	(10,347,111)	(7,834,173)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		3,581,074,770	3,596,293,751	3,506,912,322
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		5,244	4,992	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,581,080,014	3,596,298,743	3,506,912,322
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,848,780,727	5,058,055,243	4,747,091,905

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	26	5,429,642,723	5,562,408,385	5,427,098,152	5,559,352,367
รายได้เงินปันผล	11, 24	-	-	9,999,774	6,999,713
รายได้อื่น		51,627,437	51,723,476	54,020,125	54,342,030
รวมรายได้		5,481,270,160	5,614,131,861	5,491,118,051	5,620,694,110
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		4,865,661,553	4,788,678,608	4,884,229,076	4,809,919,244
ค่าใช้จ่ายในการขาย		112,007,668	112,035,293	112,007,668	112,035,293
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		288,526,425	263,706,291	279,260,032	254,566,580
ค่าใช้จ่ายอื่น		18,140,753	17,238,325	18,023,579	17,118,178
รวมค่าใช้จ่าย		5,284,336,399	5,181,658,517	5,293,520,355	5,193,639,295
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		196,933,761	432,473,344	197,597,696	427,054,815
ต้นทุนทางการเงิน		-	(22,454)	-	(22,397)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		196,933,761	432,450,890	197,597,696	427,032,418
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(30,391,296)	(73,834,667)	(29,805,398)	(75,573,735)
กำไรสุทธิสำหรับปี		166,542,465	358,616,223	167,792,298	351,458,683
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18	(5,068,419)	(11,500,760)	(4,307,037)	(9,143,188)
ภาษีเงินได้ของการวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพัน					
ผลประโยชน์พนักงาน	22	1,013,684	2,643,187	861,407	1,828,638
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง		(4,054,735)	(8,857,573)	(3,445,630)	(7,314,550)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อขาย	9	1,992,209	(844,697)	1,992,209	(844,697)
ภาษีเงินได้ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ					
เงินลงทุนเมื่อขาย	22	(398,442)	32,779	(398,442)	32,779
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง		1,593,767	(811,918)	1,593,767	(811,918)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(2,460,968)	(9,669,491)	(1,851,863)	(8,126,468)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		164,081,497	348,946,732	165,940,435	343,332,215

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	166,541,961	358,615,685	167,792,298	351,458,683	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	504	538	-	-	
	<u>166,542,465</u>	<u>358,616,223</u>	<u>167,792,298</u>	<u>351,458,683</u>	
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	164,081,019	348,946,251	165,940,435	343,332,215	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	478	481	-	-	
	<u>164,081,497</u>	<u>348,946,732</u>	<u>165,940,435</u>	<u>343,332,215</u>	
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23	0.83	1.79	0.84	1.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,933,761	432,450,890	197,597,696	427,032,418
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคา	13, 14, 21	312,541,137	295,388,705	299,619,752
ค่าตัดจำหน่าย	15, 21	5,987,385	5,565,248	4,849,723
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์		(4,760)	(43,726)	(4,760)
ผลขาดทุนค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	10	1,520,765	4,691,436	1,520,765
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและการจำหน่าย				
อาคารและอุปกรณ์		1,194,130	4,681,360	1,601,810
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์		3,492	-	3,492
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		819,764	589,720	819,764
รายได้เงินปันผล	11, 24	-	-	(9,999,774)
รายได้ดอกเบี้ยรับ		(16,961,668)	(15,276,888)	(16,776,107)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		-	22,454	-
ผลประโยชน์พนักงาน	18	78,872,849	24,356,789	69,724,879
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(11,751,758)	24,774,270	(14,574,390)
สินค้าคงเหลือ		71,738,394	(141,077,824)	69,340,564
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,302,046	1,872,378	4,207,522
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(4,655,436)	4,373,403	(4,595,435)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(181,930,989)	188,571,239	(181,240,075)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(125,247)	(228,491)	-
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18	(30,566,851)	(8,487,177)	(30,339,576)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
รับดอกเบี้ย		4,402,094	5,035,085	4,245,604
จ่ายดอกเบี้ย		-	(22,454)	-
จ่ายภาษีเงินได้		(54,643,819)	(79,112,793)	(54,643,819)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
		377,675,289	748,123,624	341,357,635

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนระยะสั้น	-	244,073,432	-	240,002,005
ซื้อเงินลงทุนเมื่อขาย	9	(1,319,080,124)	(1,319,080,124)	(1,044,070,861)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อขาย		1,332,646,116	1,332,646,116	1,055,813,126
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(437,205,555)	(427,828,568)	(402,083,385)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	15	(15,701,298)	(15,475,298)	(1,938,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		17,194,710	16,013,986	5,965,499
เงินสดรับจากการจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์		8,220	8,220	-
รับเงินปันผล	11, 24	-	9,999,774	6,999,713
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(422,137,931)	(403,715,894)	(139,311,903)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	27	(179,300,226)	(179,300,000)	(169,519,831)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(179,300,226)	(179,300,000)	(169,519,831)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(223,762,868)	(241,658,259)	411,645,096
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		822,969,023	794,380,077	382,734,981
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		599,206,155	552,721,818	794,380,077

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	49,385,628	102,247,468	66,285,762	116,836,175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ที่อยู่ของบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนไว้มีดังนี้

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา: เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอลำไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า "กลุ่มกิจการ"

การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัท คินโอะ โอชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักในการการผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงแม่พิมพ์โลหะ และอุปกรณ์สำหรับการผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักในการวิจัยและพัฒนายางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยางสำหรับยานยนต์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่ยกข้อยกเว้นในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุ 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้ รอดตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจำนวนต่ำกว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ำกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน จะถือว่าผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกำไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กำหนด การพิจารณาการจะใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีจะต้องนำไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกำไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

กลุ่มกิจการได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ข้อกำหนดสำหรับการรับรู้รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้แทนมาตรฐานต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้อ้างอิงหลักการว่า

- รายได้จะรับรู้เมื่อการควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้ถูกนำมาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยู่เดิม
- กิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้าในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

กิจการรับรู้รายได้ตามหลักการสำคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่แรก : ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- ขั้นตอนที่สอง : ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
- ขั้นตอนที่สาม : กำหนดราคาของรายการ
- ขั้นตอนที่สี่ : บันทึกราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
- ขั้นตอนที่ห้า : รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด โดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับถ้าไร้สะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มกิจการจะเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกสำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารกำลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก โดยจะทำการพิจารณาผลกระทบในเรื่องดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)

- การรับประกันที่ขยายเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการรับประกันตามปกติ ซึ่งจะต้องรับรู้เป็นภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากอีกประการหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้กิจการต้องเลื่อนการรับรู้รายได้ส่วนดังกล่าวออกไปจนกว่าภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
- รายการฝากขายซึ่งการรับรู้รายได้จะพิจารณาจากการโอนอำนาจการควบคุมมากกว่าการพิจารณาจากการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
- การบัญชีสำหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อให้กิจการปฏิบัติตามสัญญา - ต้นทุนที่เคยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอาจต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
- สิทธิในการคืน - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กำหนดให้แยกการแสดงผลค่าได้รับคืนสินค้าจากลูกค้าและหนี้สินเงินคืนในงบแสดงฐานะการเงิน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(1) บริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้

รายชื่อของบริษัทย่อยของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 11

(2) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบัติตามรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

- (1) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ในการนำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักของแต่ละบริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินไทยบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

- (2) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ที่ราคาหารายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม การรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนด้วย

2.5 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงิน คือ สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวไม่รับรู้ในงบการเงิน

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกำหนดอัตราที่จะใช้รับรู้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะได้รับจริง หรือจะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะต้องจ่ายชำระ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนเงินที่จะได้รับจริงจากสินทรัพย์หรือที่ต้องจ่ายชำระหนี้สิน จะนำไปหักลบกับมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการกำไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธ์จะไม่รับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)

รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 28

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี จะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.8 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วย ค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหายในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกักขัง มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเพื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน และทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

- (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (3) เงินลงทุนเพื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยมีระยะเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือวันที่ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
- (4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในกำไรหรือขาดทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและ ต้นทุนการกู้ยืม (ถ้ามี) ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่ การซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสำคัญ หรือระหว่างที่การดำเนินการ พัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ การด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วน ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

10 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุง

5 - 20 ปี

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำหรับการถือ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ ต้นทุนดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง	5 - 20 ปี
เครื่องจักร	2 - 20 ปี
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงาน	5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.14 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความคิดเห็น และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์

สำหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมด สำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่าย

สำหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และได้รวมอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ภาวะผูกพันหลังการจ้างงานอื่น

กลุ่มกิจการมีการให้ผลประโยชน์หลังการจ้างงานอื่น ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายในอัตราคงที่เมื่อพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งสิทธิการให้ประโยชน์อาจมีเงื่อนไขจากการให้บริการของพนักงานที่เหลืออยู่ก่อนการเกษียณอายุ และระยะเวลาขั้นต่ำในการให้บริการที่กำหนดไว้ ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดจากการให้ผลประโยชน์นี้จะบันทึกค้างจ่ายตลอดระยะเวลาการจ้างงานโดยใช้วิธีการทางบัญชีเดียวกับที่ใช้ในโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และได้รวมอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ภาวะผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี

2.17 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาวะผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาวะผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่มีภาวะผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาวะผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาวะผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาวะผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาวะผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.18 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่สามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระ จะถูกจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสิทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การรับรู้รายได้

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได้จะแสดงด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสำหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นของความสำเร็จของงานที่ทำเสร็จ โดยใช้วิธีอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้

รายได้ค่าเช่ารับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2.20 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.21 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที่นำเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการบริหาร

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการดำเนินงานของกลุ่มกิจการแสดงไว้ในหมายเหตุ 6

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ง ได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงจากการลงทุนและเงินฝาก แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

การจัดการความเสี่ยงดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบายสำหรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็นอนุพันธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงิน และการลงทุนของสภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มกิจการดำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เยนญี่ปุ่น และยูโร และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต และการรับรู้รายการของสินทรัพย์และหนี้สิน

บริษัทในกลุ่มกิจการใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กลุ่มกิจการทำไว้โดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอกจะระบุไว้ในระดับกลุ่มกิจการว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะในเรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน หรือรายการธุรกรรมในอนาคต

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงเป็นปกติจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนเพื่อขาย และเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มกิจการพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการอย่างเป็นสาระสำคัญ

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงที่เป็นปกติด้านการให้สินเชื่อที่เป็นปกติที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มกิจการมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มกิจการอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำนวนเงินสดที่มีอยู่เพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอำนาจความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงต่อราคาลด (Market risks) ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี่ยงจากฐานะการเงินของผู้ที่ออกตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ในสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดังนี้

หน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ประเภทการลงทุน	สัดส่วนการลงทุน
หลักทรัพย์รัฐบาล หุ้นกู้ หรือพันธบัตร	ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทรัพย์สินประเภทหน่วย Collective Investment Scheme (CIS)	ลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) เท่านั้น

3.2 การบัญชีสำหรับอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งเป็นสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เครื่องมือดังกล่าวไม่รับรู้ในงบการเงิน

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกำหนดอัตราที่จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะได้รับจริง หรือที่จะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะต้องจ่ายชำระ รายการกำไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธ์จะถูกรับรู้ในงบการเงินต่อเมื่อมีการจ่ายชำระค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)

รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 28

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

(ก) เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง อ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคา
เสนอซื้อปัจจุบัน/ราคาปิด ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เครื่องมือ
ทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1

(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์
ที่มีการซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการ
เองมาใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูล
ที่สังเกตได้ เครื่องมือนี้จะรวมอยู่ในระดับ 2

(ค) เครื่องมือทางการเงินในระดับ 3

ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด เครื่องมือนี้จะรวมอยู่
ในระดับ 3

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ :

- ราคาเสนอซื้อขายของตลาด หรือราคาเสนอซื้อขายของตัวแทนสำหรับเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน;
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้;
- มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากำหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน;
- เทคนิคอื่น เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหลือ

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประเมินการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุ่มกิจการมีการประเมินการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประเมินการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

4.1 สินค้ำคงเหลือ

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้การประเมินการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหารต้องคำนึงถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาพการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้ำคงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้ำเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประเมินจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็จรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย

4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประเมินการของอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประเมินการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

4.3 การระงับผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของการระงับผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราเงินเฟ้อ อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต และอายุเกษียณ การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการระงับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประเมินการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายการระงับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระการระงับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่เกี่ยวข้อง

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สำหรับการระงับผลประโยชน์บำเหน็จอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18

4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

4.4 เงินลงทุนเผื่อขาย

หน่วยลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ หน่วยลงทุนวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายอ้างอิงจากราคาตลาดที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากราคาตลาดที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือมูลค่าสุทธิทางบัญชี (NAV) ที่เผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6 ข้อมูลตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการรายงานส่วนงานดำเนินงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที่นำเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการบริหาร

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักในปัจจุบัน คือ การผลิตและจัดจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนอีลาสโตเมอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก โดยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มกิจการใช้ปัจจัยด้านเขตภูมิศาสตร์ในการกำหนดส่วนงานที่รายงาน โดยแยกเป็นสองส่วนงานที่รายงาน ได้แก่ (1) ตลาดในประเทศ และ (2) ตลาดต่างประเทศ

6 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	ในประเทศ บาท	ต่างประเทศ บาท	รวม บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562			
รายได้จากการขายและบริการ	4,001,594,256	1,428,048,467	5,429,642,723
ต้นทุนขายและบริการ	(3,662,114,705)	(1,203,546,848)	(4,865,661,553)
กำไรขั้นต้น	339,479,551	224,501,619	563,981,170
รายได้อื่น			51,627,437
ค่าใช้จ่ายในการขาย			(112,007,668)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(288,526,425)
ค่าใช้จ่ายอื่น			(18,140,753)
ต้นทุนทางการเงิน			-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			196,933,761
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(30,391,296)
กำไรสุทธิสำหรับปี			166,542,465
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561			
รายได้จากการขายและบริการ	4,083,627,277	1,478,781,108	5,562,408,385
ต้นทุนขายและบริการ	(3,585,362,531)	(1,203,316,077)	(4,788,678,608)
กำไรขั้นต้น	498,264,746	275,465,031	773,729,777
รายได้อื่น			51,723,476
ค่าใช้จ่ายในการขาย			(112,035,293)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(263,706,291)
ค่าใช้จ่ายอื่น			(17,238,325)
ต้นทุนทางการเงิน			(22,454)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			432,450,890
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(73,834,667)
กำไรสุทธิสำหรับปี			358,616,223

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	85,821	65,000	48,224	50,000
เงินฝากธนาคาร				
- ออมทรัพย์	86,924,793	218,203,584	80,473,892	211,708,155
- กระแสรายวัน	7,872,833	12,615,667	979,954	1,619,897
- ประจํา	504,322,708	592,084,772	471,219,748	581,002,025
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	599,206,155	822,969,023	552,721,818	794,380,077

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์	0.10 - 0.40	0.10 - 0.40	0.10 - 0.40	0.10 - 0.40
เงินฝากประจำ	1.00 - 1.55	1.08 - 1.22	1.00 - 1.55	1.08 - 1.22

เงินฝากประจำประกอบด้วยเงินฝากประจำกับธนาคารระยะเวลา 10 วันและ 3 เดือน (พ.ศ. 2561 : เงินฝากประจำระยะเวลา 11 วัน และ 3 เดือน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)	501,372,346	444,160,068	506,259,806	446,442,117
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	504,520,466	550,387,106	502,149,116	547,311,743
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,167,775)	(2,167,775)	(2,167,775)	(2,167,775)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,003,725,037	992,379,399	1,006,241,147	991,586,085
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	5,870,366	4,926,629	4,961,471	4,211,021
รายได้ค้างรับ	598,169	423,558	249,240	365,306
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)	1,421,941	1,334,103	3,277,571	3,221,634
ลูกหนี้อื่น	193,120	45,450	193,121	45,450
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,011,808,633	999,109,139	1,014,922,550	999,429,496

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	486,336,420	443,047,069	491,223,880	445,329,118
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	14,939,806	1,112,999	14,939,806	1,112,999
ค้างชำระ 3 ถึง 6 เดือน	-	-	-	-
ค้างชำระ 6 ถึง 12 เดือน	96,120	-	96,120	-
ค้างชำระเกิน 12 เดือน	-	-	-	-
	501,372,346	444,160,068	506,259,806	446,442,117

บริษัท อินเว รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กิจการอื่น				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	493,508,362	537,849,959	491,137,012	534,794,520
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	3,500,038	10,044,636	3,500,038	10,024,712
ค้างชำระ 3 ถึง 6 เดือน	5,344,291	324,736	5,344,291	324,736
ค้างชำระ 6 ถึง 12 เดือน	-	-	-	-
ค้างชำระเกิน 12 เดือน	2,167,775	2,167,775	2,167,775	2,167,775
	504,520,466	550,387,106	502,149,116	547,311,743
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,167,775)	(2,167,775)	(2,167,775)	(2,167,775)
	502,352,691	548,219,331	499,981,341	545,143,968
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,003,725,037	992,379,399	1,006,241,147	991,586,085

9 เงินลงทุนเพื่อขาย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายที่เป็นหน่วยลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมเท่ากับ 2 - 3 ปี นโยบายการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 3.1.5

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย				
- ส่วนที่หมุนเวียน	436,003,488	-	436,003,488	-
- ส่วนที่ไม่หมุนเวียน	266,118,341	701,044,282	266,118,341	701,044,282
เงินลงทุนเพื่อขาย	702,121,829	701,044,282	702,121,829	701,044,282

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	701,044,282	702,739,996	701,044,282	702,739,996
การซื้อหลักทรัพย์	1,319,080,124	1,044,070,861	1,319,080,124	1,044,070,861
การจำหน่ายหลักทรัพย์	(1,332,641,356)	(1,055,769,400)	(1,332,641,356)	(1,055,769,400)
รายได้ดอกเบี้ย	12,646,570	10,847,522	12,646,570	10,847,522
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	1,992,209	(844,697)	1,992,209	(844,697)
ณ วันที่ 30 กันยายน	702,121,829	701,044,282	702,121,829	701,044,282

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้	702,121,829	701,044,282	701,121,829	701,044,282
	702,121,829	701,044,282	701,121,829	701,044,282

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายอ้างอิงจากราคาตลาดที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกวัดอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 3.3)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

10 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	200,391,257	246,394,250	200,289,423	246,211,106
งานระหว่างทำ	130,456,225	140,089,968	129,587,003	136,748,784
สินค้าสำเร็จรูป	139,904,209	135,989,306	139,904,209	135,989,306
อุปกรณ์และอะไหล่	50,714,940	50,920,319	48,291,971	48,652,794
สินค้ำระหว่างทาง	50,366,649	76,485,119	50,366,649	76,485,119
	571,833,280	649,878,962	568,439,255	644,087,109
หัก ค่าเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภาพ - วัตถุดิบ	(1,792,294)	(1,583,569)	(1,792,294)	(1,583,569)
ค่าเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภาพ - สินค้าสำเร็จรูป	(1,939,862)	(6,935,112)	(1,939,862)	(6,935,112)
รวมสินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	568,101,124	641,360,281	564,707,099	635,568,428

ระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทกลับรายการค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือที่เคยรับรู้จำนวน 6,307,290 บาท โดยบริษัทได้ทำลายและตัดจำหน่ายรายการสินค้ำคงเหลือดังกล่าวในราคาทุนเดิม

กลุ่มกิจการและบริษัทได้กลับรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าในสินค้ำคงเหลือและสินค้ำเสื่อมคุณภาพในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำนวน 1,520,765 บาท (พ.ศ. 2561 : 4,691,436 บาท)

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทกิจการ	ประเทศที่ จดทะเบียน จัดตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561		
			ทุนจดทะเบียน บาท	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ ร้อยละ	เงินลงทุน บาท
บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด	วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์	ไทย	10,050,000	99.99	10,049,930
บริษัท คินโนะ โอซี เอ็นจิเนียริง จำกัด	ผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลง แม่พิมพ์โลหะ	ไทย	10,000,000	99.99	9,999,300
เงินลงทุนในบริษัทย่อย					20,049,230

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรา 2.33 บาทต่อหุ้นจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 7 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรา 30 บาทต่อหุ้นจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัท คินโนะ โอชิ เอ็นจิเนียริง จำกัด มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 4 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทกิจการ	ประเทศที่ จดทะเบียน จัดตั้ง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561		
			ทุนจดทะเบียน บาท	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ ร้อยละ	เงินลงทุน บาท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด	ผลิตยางนอก ยาง ในสำหรับ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยาง อุตสาหกรรม	เวียดนาม	12.5 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ	8	30,781,799
เงินลงทุนระยะยาวอื่น					30,781,799

เนื่องจากเงินลงทุนระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษัทจำกัด โดยที่บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้นอย่างไม่มีสาระสำคัญ ส่งผลให้กลุ่มกิจการไม่มีอำนาจควบคุมและอิทธิพลในบริษัทผู้ถูกลงทุน และได้แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

	งบการเงินรวม		
	ที่ดิน บาท	อาคารและ	รวม บาท
		ส่วนปรับปรุง บาท	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560			
ราคาทุน	9,020,819	10,789,123	19,809,942
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(10,585,034)	(10,585,034)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,020,819	204,089	9,224,908
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,020,819	204,089	9,224,908
การโอนย้ายไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)			
- ราคาทุน	-	(4,295,600)	(4,295,600)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	4,295,600	4,295,600
ค่าเสื่อมราคา	-	(18,297)	(18,297)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,020,819	185,792	9,206,611
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	9,020,819	6,493,523	15,514,342
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(6,307,731)	(6,307,731)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,020,819	185,792	9,206,611
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	9,020,819	6,493,523	15,514,342
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(6,307,731)	(6,307,731)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,020,819	185,792	9,206,611
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,020,819	185,792	9,206,611
ค่าเสื่อมราคา	-	(18,297)	(18,297)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,020,819	167,495	9,188,314
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562			
ราคาทุน	9,020,819	6,493,523	15,514,342
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(6,326,028)	(6,326,028)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,020,819	167,495	9,188,314

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคารและ	รวม
	บาท	ส่วนปรับปรุง	บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560			
ราคาทุน	9,564,949	20,670,133	30,235,082
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(20,240,624)	(20,240,624)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,564,949	429,509	9,994,458
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,564,949	429,509	9,994,458
การโอนย้ายไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)			
- ราคาทุน	-	(4,362,630)	(4,362,630)
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	4,362,116	4,362,116
ค่าเสื่อมราคา	-	(46,828)	(46,828)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,564,949	382,167	9,947,116
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	9,564,949	16,307,503	25,872,452
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(15,925,336)	(15,925,336)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,564,949	382,167	9,947,116
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	9,564,949	16,307,503	25,872,452
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(15,925,336)	(15,925,336)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,564,949	382,167	9,947,116
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	9,564,949	382,167	9,947,116
การโอนย้ายไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ			
(หมายเหตุ 14)	-	(1,739)	(1,739)
การโอนย้ายจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ			
(หมายเหตุ 14)	-	3,831	3,831
ค่าเสื่อมราคา	-	(47,363)	(47,363)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	9,564,949	336,896	9,901,845
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562			
ราคาทุน	9,564,949	16,245,243	25,810,192
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(15,908,347)	(15,908,347)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	9,564,949	336,896	9,901,845

บริษัท อินเว ธิเว รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน	17,593,750	15,825,000	21,139,250	19,677,500
อาคารและส่วนปรับปรุง	17,823,160	16,448,000	25,999,096	24,588,720
	35,416,910	32,273,000	47,138,346	44,266,220

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาเป็นตัวแปรสำคัญในเทคนิคการประเมินมูลค่า (หมายเหตุ 3.3)

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในทำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าเช่า				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)	1,460,000	1,416,000	4,544,220	4,342,244
- บุคคลอื่น	575,000	517,000	575,000	517,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับปี	18,297	18,297	47,363	46,828
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าสำหรับปี	-	-	-	-
	2,053,297	1,951,297	5,166,583	4,906,072

บริษัท อีโคโนว์ รีบเบอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินรวม

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง		อาคารและ ส่วนปรับปรุง		เครื่องจักร		เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์โรงงาน		เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน		สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง		รวม บาท
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560													
ราคาทุน	204,291,878	875,844,409	2,641,978,377	1,754,208,742	114,707,770	59,219,220	104,793,681	5,755,044,077					
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(45,620,804)	(605,961,249)	(1,819,988,503)	(1,542,976,389)	(96,838,405)	(39,043,451)	-	(4,150,428,801)					
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	158,671,074	269,883,160	821,989,874	211,232,353	17,869,365	20,175,769	104,793,681	1,604,615,276					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561													
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	158,671,074	269,883,160	821,989,874	211,232,353	17,869,365	20,175,769	104,793,681	1,604,615,276					
ซื้อสินทรัพย์	1,688,141	25,376,749	134,082,915	86,786,983	16,943,136	6,813,761	179,940,359	451,632,044					
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	(10,609)	(960,951)	(8,280,575)	(965,224)	(145,040)	(41,305)	-	(10,403,704)					
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(10)	(189,176)	(45,822)	(8,148)	-	-	(243,156)					
การโอนย้ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)	-	4,295,600	-	-	-	-	-	4,295,600					
- ราคาทุน	-	(4,295,600)	-	-	-	-	-	(4,295,600)					
- ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	5,419,514	105,571,275	10,859,442	7,106,500	1,223,364	(130,180,095)	-					
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	(7,487,784)	(37,134,110)	(149,382,932)	(84,538,191)	(10,525,578)	(6,301,813)	-	(295,370,408)					
ค่าเสื่อมราคา	152,860,822	262,584,352	903,791,381	223,329,541	31,240,235	21,869,776	154,553,945	1,750,230,052					
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	205,913,020	904,147,223	2,714,617,499	1,822,238,739	133,875,607	66,771,579	154,553,945	6,002,117,612					
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(53,052,198)	(641,562,871)	(1,810,826,118)	(1,598,909,198)	(102,635,372)	(44,901,803)	-	(4,251,887,560)					
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	152,860,822	262,584,352	903,791,381	223,329,541	31,240,235	21,869,776	154,553,945	1,750,230,052					

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินรวม									
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง บาท	เครื่องจักร บาท	เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์โรงงาน บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง บาท	รวม บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง บาท	รวม บาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562										
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	152,860,822	262,584,352	903,791,381	223,329,541	31,240,235	21,869,776	154,553,945		1,750,230,052	
ซื้อสินทรัพย์	4,410,633	21,528,160	97,463,217	109,378,628	14,182,990	5,307,201	132,072,886		384,343,715	
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	-	(1,533,287)	(8,236,495)	(469,794)	(82,313)	(433,080)	(5,065,633)		(15,820,602)	
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	(8,593)	(509,186)	(654,218)	(1,305,293)	(90,949)	-	-		(2,568,239)	
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	-	7,234,120	119,092,860	12,353,259	24,650	-	(138,704,889)		-	
ค่าเสื่อมราคา	(7,436,293)	(39,000,564)	(157,372,936)	(87,816,873)	(13,163,584)	(7,732,590)	-		(312,522,840)	
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	149,826,569	250,303,595	954,083,809	255,469,468	32,111,029	19,011,307	142,856,309		1,803,662,086	
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562										
ราคาทุน	210,137,447	925,536,691	2,834,660,307	1,915,640,138	142,804,709	68,397,520	142,856,309		6,240,033,121	
หัก ค่าเสื่อมราคาสวม	(60,310,878)	(675,233,096)	(1,880,576,498)	(1,660,170,670)	(110,693,680)	(49,386,213)	-		(4,436,371,035)	
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	149,826,569	250,303,595	954,083,809	255,469,468	32,111,029	19,011,307	142,856,309		1,803,662,086	

ค่าเสื่อมราคาจำนวน 292,090,898 บาท (พ.ศ. 2561 : 278,543,017 บาท) ได้รับความอยู่ในต้นทศวรรษและบริการ และจำนวน 20,431,942 บาท (พ.ศ. 2561 : 16,827,391 บาท) ได้รับความอยู่ในค่าใช้จ่ายในกิจการ
 บริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษัท อินเวอ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ											
		ที่ดินและ		อาคารและ		เครื่องจักร		เครื่องมือ		เครื่องตกแต่ง		สินทรัพย์	
		ส่วนปรับปรุง		ส่วนปรับปรุง		เครื่องจักร		อุปกรณ์และ		ติดตั้งและอุปกรณ์		ระหว่างก่อสร้าง	
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560													
ราคาทุน		203,747,749	853,486,750	2,446,346,006	1,716,435,172	92,309,021	57,654,289	100,839,211	5,470,818,198				
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		(45,620,805)	(585,668,715)	(1,680,397,606)	(1,509,569,103)	(75,489,729)	(37,812,480)	-	(3,934,558,438)				
ราคาตามบัญชี - สุทธิ		158,126,944	267,818,035	765,948,400	206,866,069	16,819,292	19,841,809	100,839,211	1,536,259,760				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561													
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ		158,126,944	267,818,035	765,948,400	206,866,069	16,819,292	19,841,809	100,839,211	1,536,259,760				
ซื้อสินทรัพย์		1,688,141	24,593,003	124,746,725	86,160,920	16,026,066	6,397,888	178,404,080	438,016,823				
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ		(10,609)	(960,952)	(8,280,575)	(965,224)	(145,040)	(41,303)	-	(10,403,703)				
การตัดจำหน่าย - สุทธิ		-	(11)	(189,175)	(45,822)	(8,147)	-	-	(243,155)				
การโอนย้ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)		-	4,362,630	-	-	-	-	-	4,362,630				
- ราคาทุน		-	(4,362,116)	-	-	-	-	-	(4,362,116)				
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)		-	5,408,714	102,134,103	10,110,106	7,106,500	92,523	(124,851,946)	-				
ค่าเสื่อมราคา		(7,487,784)	(36,201,023)	(140,177,772)	(82,835,749)	(9,734,038)	(6,025,724)	-	(282,462,090)				
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ		152,316,692	260,658,280	844,181,706	219,290,300	30,064,633	20,265,193	154,391,345	1,681,168,149				
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561													
ราคาทุน		205,368,890	881,062,046	2,506,211,768	1,783,089,770	110,577,688	63,659,936	154,391,345	5,704,361,443				
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		(53,052,198)	(620,403,766)	(1,662,030,062)	(1,563,799,470)	(80,513,055)	(43,394,743)	-	(4,023,193,294)				
ราคาตามบัญชี - สุทธิ		152,316,692	260,658,280	844,181,706	219,290,300	30,064,633	20,265,193	154,391,345	1,681,168,149				

บริษัท อีโพล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง บาท	อาคารและ ส่วนปรับปรุง บาท	เครื่องจักร บาท	เครื่องมือ เครื่องใช้และ อุปกรณ์โรงงาน บาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง บาท	รวม บาท		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562										
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	152,316,692	260,658,280	844,181,706	219,290,300	30,064,633	20,265,193	154,391,345	1,681,168,149		
ข้อสินทรัพย์	4,410,632	20,972,545	95,766,067	107,801,108	12,909,104	5,013,411	130,405,286	377,278,153		
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	-	(1,533,287)	(7,476,471)	(469,793)	(82,308)	(433,080)	(5,065,633)	(15,060,572)		
การตัดจำหน่าย - สุทธิ	(8,593)	(496,282)	(654,218)	(1,305,204)	(90,926)	-	-	(2,555,223)		
การโอนย้ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 13)	-	1,739	-	-	-	-	-	1,739		
การโอนย้ายไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 13)	-	(3,831)	-	-	-	-	-	(3,831)		
การโอนสินทรัพย์เข้า (ออก)	-	7,234,120	118,320,861	12,353,258	24,650	-	(137,932,889)	-		
ค่าเสื่อมราคา	(7,436,293)	(38,136,458)	(148,145,171)	(86,144,576)	(12,419,105)	(7,290,786)	-	(299,572,389)		
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	149,282,438	248,696,826	901,992,774	251,525,093	30,406,048	17,554,738	141,798,109	1,741,256,026		
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562										
ราคาทุน	209,593,316	902,690,651	2,637,622,349	1,878,350,546	118,856,536	64,995,501	141,798,109	5,953,907,008		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(60,310,878)	(653,993,825)	(1,735,629,575)	(1,626,825,453)	(88,450,488)	(47,440,763)	-	(4,212,650,982)		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	149,282,438	248,696,826	901,992,774	251,525,093	30,406,048	17,554,738	141,798,109	1,741,256,026		

ค่าเสื่อมราคาจำนวน 279,862,498 บาท (พ.ศ. 2561 : 266,702,328 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจำนวน 19,709,891 บาท (พ.ศ. 2561 : 15,759,762 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

15 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560		
ราคาทุน	83,164,088	54,607,065
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(48,149,399)	(25,019,955)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>35,014,689</u>	<u>29,587,110</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	35,014,689	29,587,110
ซื้อสินทรัพย์	3,346,199	1,938,000
ค่าตัดจำหน่าย	(5,565,248)	(4,380,637)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	<u>32,795,640</u>	<u>27,144,473</u>
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561		
ราคาทุน	86,510,287	56,545,065
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(53,714,647)	(29,400,592)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>32,795,640</u>	<u>27,144,473</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	32,795,640	27,144,473
ซื้อสินทรัพย์	15,701,298	15,475,298
การจำหน่ายออกไป - สุทธิ	(11,712)	(11,712)
ค่าตัดจำหน่าย	(5,987,385)	(4,849,723)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	<u>42,497,841</u>	<u>37,758,336</u>
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562		
ราคาทุน	102,196,584	72,005,363
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(59,698,743)	(34,247,027)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	<u>42,497,841</u>	<u>37,758,336</u>

ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 732,423 บาท (พ.ศ. 2561 : 675,965 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจำนวน 5,254,962 บาท (พ.ศ. 2561 : 4,889,283 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 4,849,723 บาท (พ.ศ. 2561 : 4,380,637 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

บริษัท อินเว ธิเบอ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท
ก) บริษัทและบริษัทย่อยที่มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิเป็นสินทรัพย์				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	4,878,066	4,057,873	4,877,052	4,056,859
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	50,457,546	42,040,646	45,321,272	38,485,248
	<u>55,335,612</u>	<u>46,098,519</u>	<u>50,198,324</u>	<u>42,542,107</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	(1,358,598)	(455,056)	(1,335,767)	(435,177)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	(3,238,172)	(5,405,761)	(3,166,534)	(5,310,977)
	<u>(4,596,770)</u>	<u>(5,860,817)</u>	<u>(4,502,301)</u>	<u>(5,746,154)</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์)	<u>50,738,842</u>	<u>40,237,702</u>	<u>45,696,023</u>	<u>36,795,953</u>
ข) บริษัทย่อยที่มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิเป็นหนี้สิน				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	233,298	233,298	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	975,488	619,949	-	-
	<u>1,208,786</u>	<u>853,247</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	(19,003)	6,255	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	(1,802,272)	(1,808,538)	-	-
	<u>(1,821,275)</u>	<u>(1,802,283)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้สิน)	<u>(612,489)</u>	<u>(949,036)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะสุทธิของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละบริษัทของกลุ่มกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบลบกันในกรณีที่ในทางกฎหมายเป็นภาษีซึ่งจัดเก็บโดยหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้คือกรมสรรพากร

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์)				
ยอดยกมา	40,237,702	31,597,158	36,795,953	30,329,584
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	9,977,290	6,234,472	8,437,105	4,604,952
รายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	523,850	2,406,072	462,965	1,861,417
ยอดยกไป	50,738,842	40,237,702	45,696,023	36,795,953
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้สิน)				
ยอดยกมา	(949,036)	(1,825,347)	-	-
รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	245,155	606,416	-	-
รายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	91,392	269,895	-	-
ยอดยกไป	(612,489)	(949,036)	-	-

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของกลุ่มกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บาท
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือ ขาดทุน บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น	5,637,428	(1,093,875)	-	4,543,553
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,203,371	9,672,824	1,013,684	51,889,879
	46,840,799	8,578,949	1,013,684	56,433,432
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุนเพื่อขาย	32,779	-	(398,442)	(365,663)
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	(104,233)	104,228	-	(5)
อาคารและอุปกรณ์	(7,480,679)	1,539,268	-	(5,941,411)
	(7,552,133)	1,643,496	(398,442)	(6,307,079)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	39,288,666	10,222,445	615,242	50,126,353

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของกลุ่กิจการสามารถสรุปได้ดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บาท
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือ ขาดทุน บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,068	(1,068)	-	-
ลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น	4,107,885	1,529,543	-	5,637,428
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,939,878	4,620,306	2,643,187	41,203,371
	<u>38,048,831</u>	<u>6,148,781</u>	<u>2,643,187</u>	<u>46,840,799</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	32,779	32,779
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	(323,645)	219,412	-	(104,233)
อาคารและอุปกรณ์	(7,953,374)	472,695	-	(7,480,679)
	<u>(8,277,019)</u>	<u>692,107</u>	<u>32,779</u>	<u>(7,552,133)</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	<u>29,771,812</u>	<u>6,840,888</u>	<u>2,675,966</u>	<u>39,288,666</u>

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของกลุ่มกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บาท
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือ ขาดทุน บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น	5,637,427	(1,093,874)	-	4,543,553
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	36,904,680	7,888,684	861,407	45,654,771
	42,542,107	6,794,810	861,407	50,198,324
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุนเพื่อขาย	32,779	-	(398,442)	(365,663)
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	(104,233)	104,228	-	(5)
อาคารและอุปกรณ์	(5,674,700)	1,538,067	-	(4,136,633)
	(5,746,154)	1,642,295	(398,442)	(4,502,301)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	36,795,953	8,437,105	462,965	45,696,023

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของกรุ่มกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บาท
	ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือ ขาดทุน บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,067	(1,067)	-	-
ลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น	4,107,883	1,529,544	-	5,637,427
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,476,045	2,599,997	1,828,638	36,904,680
	<u>36,584,995</u>	<u>4,128,474</u>	<u>1,828,638</u>	<u>42,542,107</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	32,779	32,779
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	(323,645)	219,412	-	(104,233)
อาคารและอุปกรณ์	(5,931,766)	257,066	-	(5,674,700)
	<u>(6,255,411)</u>	<u>476,478</u>	<u>32,779</u>	<u>(5,746,154)</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	<u>30,329,584</u>	<u>4,604,952</u>	<u>1,861,417</u>	<u>36,795,953</u>

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพียงเท่าที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากประมาณการ ตามข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มกิจการ ส่วนการเปิดเผยความเคลื่อนไหวของยอดเบื้องต้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจมูลเหตุของการบันทึกยอดสุทธิของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี

ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริษัทแต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกันและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสำหรับการรวมกลุ่มกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)	236,084,546	242,631,980	237,601,209	244,150,336
เจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่น	486,797,934	666,275,015	479,201,375	659,377,903
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)	787,124	1,154,655	39,469,792	33,918,555
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	192,225,321	170,156,954	169,142,002	149,674,708
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	1,476,634	3,057,790	1,476,634	3,057,790
เจ้าหนี้อื่น	73,734,514	136,677,649	71,215,398	136,143,989
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	991,106,073	1,219,954,043	998,106,410	1,226,323,281

ยอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
โบนัสค้างจ่าย	162,596,912	140,568,608	145,282,273	125,723,230
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานค้างนำส่ง	9,032,333	9,869,741	7,375,513	8,061,015
สวัสดิการพนักงานค้างจ่าย	6,191,804	6,568,601	6,191,804	6,568,601
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	14,404,272	13,150,004	10,292,412	9,321,862
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	192,225,321	170,156,954	169,142,002	149,674,708

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

18 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสิ้นสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน และเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดยกมา	207,176,072	179,805,700	185,127,774	162,090,408
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	15,182,022	15,492,552	13,666,356	14,025,627
ต้นทุนดอกเบี้ย	5,788,684	6,318,103	5,162,382	5,698,068
ต้นทุนบริการในอดีต	57,902,143	2,546,134	50,896,141	2,657,660
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน				
(ผลกำไร) ขาดทุนที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน ประชากรศาสตร์		- (20,535,446)		- (17,829,308)
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติทางการเงิน	8,361,569	34,731,011	7,317,705	30,015,728
ผลกำไรที่เกิดจากประสบการณ์	(3,293,150)	(2,694,805)	(3,010,668)	(3,043,232)
	5,068,419	11,500,760	4,307,037	9,143,188
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(30,566,851)	(8,487,177)	(30,339,576)	(8,487,177)
ณ วันที่ 30 กันยายน	260,550,489	207,176,072	228,820,114	185,127,774

บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

18 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

จำนวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพัน	197,579,927	193,129,178	173,616,936	173,326,926
ต้นทุนการบริการในอดีต	57,902,143	2,546,134	50,896,141	2,657,660
การวัดมูลค่าใหม่	5,068,419	11,500,760	4,307,037	9,143,188
รวม	260,550,489	207,176,072	228,820,114	185,127,774

จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	15,182,022	15,492,552	13,666,356	14,025,627
ดอกเบี้ยจากภาวะผูกพัน	5,788,684	6,318,103	5,162,382	5,698,068
ต้นทุนการบริการในอดีต	57,902,143	2,546,134	50,896,141	2,657,660
รวม	78,872,849	24,356,789	69,724,879	22,381,355

จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
การวัดมูลค่าใหม่				
ผลกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	(20,535,446)	-	(17,829,308)
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
ข้อสมมติทางการเงิน	8,361,569	34,731,011	7,317,705	30,015,728
ผลกำไรที่เกิดจากประสพการณ์	(3,293,150)	(2,694,805)	(3,010,668)	(3,043,232)
รวม	5,068,419	11,500,760	4,307,037	9,143,188

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

18 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายจำนวน 63,288,191 บาท (พ.ศ. 2561 : 19,163,141 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจำนวน 15,584,658 บาท (พ.ศ. 2561 : 5,193,648 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ค่าใช้จ่ายจำนวน 54,385,453 บาท (พ.ศ. 2561 : 17,222,032 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจำนวน 15,339,426 บาท (พ.ศ. 2561 : 5,159,323 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

กลุ่มกิจการบันทึกหนี้สินดังกล่าวจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานที่สำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562 ร้อยละ	พ.ศ. 2561 ร้อยละ	พ.ศ. 2562 ร้อยละ	พ.ศ. 2561 ร้อยละ
อัตราคิดลด	2.75	3.00	2.75	3.00
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.00 - 7.00	5.00 - 7.00	5.00 - 7.00	5.00 - 7.00
อัตราของค่าตอบแทนคงที่อื่น	1.75	1.75	1.75	1.75
ราคาทองคำ 1 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
อัตราเงินเฟ้อทองคำ	3.00	3.00	3.00	3.00
อายุเกษียณ	58 ปี	58 ปี	58 ปี	58 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	
		การเปลี่ยนแปลงของ ภาวะผูกพัน (ร้อยละ)	การเปลี่ยนแปลงของ ภาวะผูกพัน (บาท)
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7	ลดลง 16,370,942 บาท เพิ่มขึ้น 17,855,651 บาท
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 ลดลง ร้อยละ 11	เพิ่มขึ้น 34,053,439 บาท ลดลง 28,993,027 บาท
อัตราเงินเฟ้อทองคำ	เพิ่มขึ้น 1,000 บาท ลดลง 1,000 บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4 ลดลง ร้อยละ 0.4	เพิ่มขึ้น 1,070,287 บาท ลดลง 1,070,253 บาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

18 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	ผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	
		การเปลี่ยนแปลงของ ภาวะผูกพัน (ร้อยละ)	การเปลี่ยนแปลงของ ภาวะผูกพัน (บาท)
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6	ลดลง 14,328,517 บาท เพิ่มขึ้น 15,622,105 บาท
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 ลดลง ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น 29,592,622 บาท ลดลง 25,191,698 บาท
อัตราเงินเฟ้อทองคำ	เพิ่มขึ้น 1,000 บาท ลดลง 1,000 บาท	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4 ลดลง ร้อยละ 0.4	เพิ่มขึ้น 999,579 บาท ลดลง 999,547 บาท

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ซึ่งในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ 12.17 ปี

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีกรคิดลด:

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระน้อยกว่า 1 ปี	16,980,660	14,219,922	15,348,026	13,048,362
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 1 - 5 ปี	32,868,201	19,267,424	32,409,767	18,947,553
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระเกินกว่า 5 ปี	357,094,041	272,354,685	311,931,085	239,601,592
	406,942,902	305,842,031	359,688,878	271,597,507

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	จำนวนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่า		รวม
		หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560	200,000,000	200,000,000	298,000,000	498,000,000
การออกหุ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561	200,000,000	200,000,000	298,000,000	498,000,000
การออกหุ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562	200,000,000	200,000,000	298,000,000	498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 200 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2561 : 200 ล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น (พ.ศ. 2561 : 1 บาทต่อหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

20 ทุนสำรองตามกฎหมาย

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทุนสำรองดังกล่าวเป็นทุนสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในงบการเงินรวม ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อยจะรวมอยู่ในกำไรสะสมยังไม่จัดสรร

21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน สามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	2,596,791,785	2,747,529,494	2,575,503,678	2,733,379,737
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(5,718,840)	62,838,176	(3,246,878)	60,686,748
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 13 และ 14)	312,541,137	295,388,705	299,619,752	282,508,918
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	966,064,204	861,576,642	866,958,020	775,040,417
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	21,861,885	23,302,010	21,861,885	23,302,010
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 15)	5,987,385	5,565,248	4,849,723	4,380,637
ค่าเช่า	7,021,646	7,035,075	3,937,426	4,108,831
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	724,732,127	657,994,460	705,216,899	650,526,440
ค่าสาธารณูปโภค	156,085,903	159,339,062	147,818,037	151,171,603
ค่าขนส่ง	77,744,397	77,373,467	76,944,141	77,373,467
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	119,923,450	113,835,100	114,456,503	109,334,080
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	48,927,908	49,058,945	48,485,690	48,982,423
ค่าเบี้ยประกันภัย	15,629,608	16,586,067	15,156,169	16,586,067

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	40,613,741	80,675,555	38,242,503	80,178,687
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 16)	(10,222,445)	(6,840,888)	(8,437,105)	(4,604,952)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30,391,296	73,834,667	29,805,398	75,573,735

การกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปี แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,933,761	432,450,890	197,597,696	427,032,418
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	39,386,752	86,490,178	39,519,539	85,406,484
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี				
และค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มขึ้น	(5,965,649)	(7,018,833)	(7,745,355)	(6,791,322)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้	379,514	1,872,345	275,137	405,279
รายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเพิ่มเติม	50,801	-	50,801	-
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้	(275,732)	(724,985)	-	-
กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้	(3,247,078)	(6,217,005)	(2,357,412)	(4,867,633)
การปรับปรุงจากงวดก่อน	62,688	(567,033)	62,688	1,420,927
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30,391,296	73,834,667	29,805,398	75,573,735

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจึ้นมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ก่อนภาษี บาท	ภาษี บาท	หลังภาษี บาท	ก่อนภาษี บาท	ภาษี บาท	หลังภาษี บาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ของเงินลงทุนเผื่อขาย	(1,992,209)	398,442	(1,593,767)	(844,697)	32,779	(811,918)
การวัดมูลค่าใหม่ของ ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน	5,068,419	(1,013,684)	4,054,735	(11,500,760)	2,643,187	(8,857,573)
	<u>3,076,210</u>	<u>(615,242)</u>	<u>2,460,968</u>	<u>(12,345,457)</u>	<u>2,675,966</u>	<u>(9,669,491)</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ก่อนภาษี บาท	ภาษี บาท	หลังภาษี บาท	ก่อนภาษี บาท	ภาษี บาท	หลังภาษี บาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ของเงินลงทุนเผื่อขาย	(1,992,209)	398,442	(1,593,767)	(844,697)	32,779	(811,918)
การวัดมูลค่าใหม่ของ ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน	4,307,037	(861,407)	3,445,630	(9,143,188)	1,828,638	(7,314,550)
	<u>2,314,828</u>	<u>(462,965)</u>	<u>1,851,863</u>	<u>(9,987,885)</u>	<u>1,861,417</u>	<u>(8,126,468)</u>

23 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ (บาท)	166,541,961	358,615,685	167,792,298	351,458,683
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดย ผู้ถือหุ้น (หุ้น)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	<u>0.83</u>	<u>1.79</u>	<u>0.84</u>	<u>1.76</u>

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีที่น่าเสนอรายงาน

24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมิอาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มลีสสระนุกูล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.08 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.30 และจำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 27.62 ถือโดยบุคคลทั่วไป

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการค้ากับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติซึ่งสรุปได้ดังนี้

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
รายได้ค่าบริการ	ราคาต้นทุนบวกกำไร
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบและแม่พิมพ์โลหะ	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ราคาตามสัญญาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค	ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย
ค่าโฆษณา	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาซึ่งได้มาจากราคาที่ถูกเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
ค่าเช่า	ราคาตามสัญญาที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ค่าบริการพนักงานระหว่างกัน	ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขายสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	19,515,228	7,057,146
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,373,475,877	2,371,470,979	2,373,457,877	2,371,470,979
	<u>2,373,475,877</u>	<u>2,371,470,979</u>	<u>2,392,973,105</u>	<u>2,378,528,125</u>
รายได้ค่าบริการ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,123,267	11,104,302	12,123,267	11,104,302
รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 13)				
บริษัทย่อย	-	-	3,084,220	2,926,244
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,460,000	1,416,000	1,460,000	1,416,000
	<u>1,460,000</u>	<u>1,416,000</u>	<u>4,544,220</u>	<u>4,342,244</u>
รายได้เงินปันผล				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 11)	-	-	9,999,744	6,999,713
ซื้อวัตถุดิบ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	760,060,693	741,603,660	760,060,693	741,603,660
ซื้อแม่พิมพ์โลหะ				
บริษัทย่อย	-	-	57,811,400	46,908,850
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,133,690	3,669,115	16,133,690	3,699,115
	<u>16,133,690</u>	<u>3,669,115</u>	<u>73,945,090</u>	<u>50,607,965</u>
ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์				
บริษัทย่อย	-	-	114,873,531	105,792,711
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,688,634	4,489,840	-	-
	<u>1,688,634</u>	<u>4,489,840</u>	<u>114,873,531</u>	<u>105,792,711</u>

บริษัท อินเว รับบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าธรรมเนียมตามสัญญา				
ความช่วยเหลือทางเทคนิค				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	68,124,973	65,876,444	68,124,973	65,876,444
ค่าโฆษณา				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7,225,000	4,873,073	7,225,000	4,873,073
ค่าสาธารณูปโภค				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	411,152	371,173	411,152	371,173
ค่าบริการพนักงานระหว่างกัน				
บริษัทย่อย	-	-	1,709,888	1,783,341

บริษัทได้ทำสัญญาเพื่อให้เช่าที่ดิน อาคารและเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่บริษัทย่อยสองแห่งและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามแห่ง ในอัตราค่าเช่ารวมปีละประมาณ 4.6 ล้านบาท สัญญานี้มีอายุ 1 - 3 ปี และผู้เช่าสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยบอกผู้ให้เช่า ทราบภายใน 60 วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

บริษัทได้เก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่วนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งในราคาซึ่งได้มาจากราคาที่ถูกรับจากบุคคลภายนอก

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญารับคำแนะนำและความช่วยเหลือทางการตลาดและการควบคุมคุณภาพสินค้า กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทและบริษัทย่อย ต้องชำระค่าบริการให้กับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

บริษัทได้เข้าทำสัญญารับบริการพนักงานระหว่างกันกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทต้องชำระ ค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทย่อยตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัทได้เข้าทำสัญญารับบริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัท ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทย่อยตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัทได้เข้าทำสัญญาเพื่อให้บริการทางวิชาชีพกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ในอัตราค่าบริการรวมปีละ ประมาณ 11.67 ล้านบาท โดยอัตราค่าบริการจะถูกทบทวนและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเดือนมิถุนายนของ ทุกปี สัญญาดังกล่าวมีอายุ 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	4,887,460	2,383,506
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	501,372,346	444,160,068	501,372,346	444,058,611
รวมลูกหนี้การค้า	501,372,346	444,160,068	506,259,806	446,442,117
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	1,855,630	1,887,531
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,421,941	1,334,103	1,421,941	1,334,103
รวมลูกหนี้อื่น	1,421,941	1,334,103	3,277,571	3,221,634
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	1,532,775	1,558,562
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	236,084,546	242,631,980	236,068,434	242,591,774
รวมเจ้าหนี้การค้า	236,084,546	242,631,980	237,601,209	244,150,336
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	39,388,468	33,469,700
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	787,124	1,154,655	81,324	448,855
รวมเจ้าหนี้อื่น	787,124	1,154,655	39,469,792	33,918,555

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำคัญของกลุ่มกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น	65,285,697	48,221,116	65,285,697	48,221,116
ผลประโยชน์หลังการจ้างงาน	4,936,052	723,053	4,936,052	723,053
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	1,185,688	610,274	1,185,688	610,274
	67,132,917	49,554,443	67,132,917	49,554,443

25 หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามของบริษัทคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 20.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 20.62 ล้านบาท) เพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 0.31 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 0.32 ล้านบาท) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม ในการอนุญาตให้ใช้ใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองโดยผู้ออกใบอนุญาต

หนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้างต้นออกในการดำเนินการตามปกติของธุรกิจ บริษัทคาดว่าจะไม่เกิดหนี้สินจากการค้ำประกันดังกล่าวข้างต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

26 การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

รายละเอียด	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดินโหะ โฮลดิ้ง เอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่ลงวันที่ 2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ 3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการลงทุนคืนวันภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี 3.2 ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาดำเนินข้อ 3.1 3.3 ได้รับยกเว้นลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกนับตั้งแต่วันเข้าวันแรก 4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	2277(1)/2554 27 เมษายน พ.ศ. 2553 ผลิตยงนอก รถจักรยายนต์ 8 ปี ได้รับ	1302(1)/2555 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ผลิตแม่พิมพ์โลหะและ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ ผลิตเอง 8 ปี ได้รับ	1211(4)/2548 16 มีนาคม พ.ศ. 2548 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
	1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับ ได้รับ	31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับ ไม่ได้รับ	31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้รับ ไม่ได้รับ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

26 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

รายได้จากการขายของกลุ่มกิจการเป็นรายได้จากการส่งออกและการขายในประเทศ ซึ่งการจำแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ได้รับการส่งเสริม		ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จาก :						
การส่งออก	68,834,823	91,217,281	1,359,213,644	1,387,563,827	1,428,048,467	1,478,781,108
การขายในประเทศ	54,594,963	71,682,687	3,946,999,293	4,011,944,590	4,001,594,256	4,083,627,277
	<u>123,429,786</u>	<u>162,899,968</u>	<u>5,306,212,937</u>	<u>5,399,508,417</u>	<u>5,429,642,723</u>	<u>5,562,408,385</u>
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ได้รับการส่งเสริม		ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้จาก :						
การส่งออก	68,834,823	91,217,281	1,358,919,932	1,387,563,827	1,427,754,755	1,478,781,108
การขายในประเทศ	54,594,963	69,291,272	3,944,748,434	4,011,279,987	3,999,343,397	4,080,571,259
	<u>123,429,786</u>	<u>160,508,553</u>	<u>5,303,668,366</u>	<u>5,398,843,814</u>	<u>5,427,098,152</u>	<u>5,559,352,367</u>

27 เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรา 0.8965 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.1217 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.7748 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 179.30 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.8476 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.2023 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.6453 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 169.52 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

28 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	จำนวนที่ขาย ล้านบาท	จำนวนที่ซื้อ ล้านบาท	จำนวนที่ขาย ล้านบาท	จำนวนที่ซื้อ ล้านบาท
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	2.56	2.02	0.66	1.21
เยนญี่ปุ่น	105.27	173.69	10.56	144.47
ยูโร	0.04	0.35	0.04	-

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มี				
มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก (กำไร)	-	327,858	-	327,858
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มี				
มูลค่ายุติธรรมเชิงลบ (ขาดทุน)	(1,688,678)	(2,179,688)	(1,688,678)	(2,179,688)
สุทธิ	(1,688,678)	(1,851,830)	(1,688,678)	(1,851,830)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณโดยใช้อัตราห้องตลาดที่กำหนดโดยธนาคารของกลุ่มกิจการเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 3.3)

บริษัท อินเว รับบเอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

28 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ คงเหลือ ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
สินทรัพย์				
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	3.79	2.67	3.79	2.67
เยนญี่ปุ่น	105.27	69.18	105.27	69.18
ยูโร	0.03	0.04	0.03	0.04
หนี้สิน				
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1.92	3.70	1.92	3.70
เยนญี่ปุ่น	197.60	205.40	197.60	205.40

29 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรา 0.4164 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0590 บาทต่อหุ้นและจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.3574 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 83.27 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเสนอเพื่อการอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป